

Hướng đến đô thị hiện đại, văn minh

Ngày 30/6/1954, thị xã Thái Bình hoàn toàn giải phóng. Tròn 65 năm (30/6/1954 - 30/6/2019) đã đi qua, từ một thị xã nhỏ bé, song hành cùng bao biến đổi, thành phố Thái Bình hôm nay không ngừng vươn lên, mang dáng vóc của một đô thị hiện đại với nhiều dấu tích lịch sử, văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thị xã, 15 năm thành lập thành phố Thái Bình, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thị Thủy Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Thái Bình.



Thành phố Thái Bình

Ảnh: MINH ĐỨC

Phóng viên: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy, nhân dân thị xã Thái Bình đã anh dũng chiến đấu giành chính quyền từ tay thực dân Pháp, xin đồng chí cho biết những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Mai: Thị xã Thái Bình ngay từ buổi bình minh thành lập năm 1890 đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, là đầu mối giao thông quan trọng, nơi giao thoa các sắc thái văn hóa của tỉnh với tên gọi "Kỳ Bó Hải Khẩu". Lịch sử đã ghi nhận thị xã Thái Bình là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, giàu truyền thống cách mạng, là nơi tiếp thu chủ nghĩa cộng sản sớm nhất tỉnh, nơi đây đã thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của Đảng vào tháng 6/1929, đào tạo nhiều chiến sĩ cách mạng trung kiên cho tỉnh Thái Bình. Đầu năm 1950, Pháp chiếm đóng Thái Bình, thiết lập bộ máy đàn áp tàn bạo hồng lung lạc ý chí của nhân dân thị xã. Song nhân dân thị xã vẫn son

sắt một lòng, thủy chung đoàn kết giúp nhau vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, kiên cường chiến đấu giành nhiều thắng lợi to lớn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy, nhân dân thị xã Thái Bình đã anh dũng chiến đấu giành chính quyền từ tay thực dân Pháp, xin đồng chí cho biết những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Thái Bình tiếp tục cùng cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng bộ đã lãnh đạo quân và dân thị xã vừa sẵn

xuất vừa chiến đấu, tích cực xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện cho tiền tuyến với tinh thần tất cả hướng về miền Nam ruột thịt. Với ý chí "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", nhân dân thị xã đã tiến đưa trên 14.000 người con thân yêu lên đường bảo vệ Tổ quốc. Chấm dứt chiến tranh có 1.960 anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng quê hương, đất nước, 1.659 đồng chí thương binh đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường, nhiều đồng chí đến nay còn mang trong mình thương tích, bệnh tật, di chứng của chiến tranh.

Kết thúc chiến tranh, nhân dân thị xã vinh dự, tự hào được Bắc Hồ tặng 8 chữ vàng: "Quần dân một lòng tiêu diệt quân xâm lược", được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Hai; 47 bà mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng thị xã, Đảng bộ, nhân dân đón nhận danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá một số kết quả nổi bật mà thành phố đã đạt được trong những năm gần đây. Những nhiệm vụ và giải pháp để thành phố sớm trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Mai: Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, thành phố Thái Bình đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần cùng với tỉnh và cả nước đạt được những thành quả quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã không ngừng nỗ lực, ra sức khai thác các tiềm năng, phát huy lợi thế, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình trở thành đô thị xanh, sạch, đẹp. Trong thời gian qua, Đảng bộ, nhân dân đón nhận danh hiệu cao quý: Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, rất đáng tự hào.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Công tác tài chính, thu ngân sách bảo đảm yêu cầu kế hoạch. Nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật trọng điểm và các công trình phúc lợi được đầu tư xây dựng hoàn thành đã tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị thành phố. Công tác quy hoạch được tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch các dự án, làm cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng, chỉnh trang đô thị. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng và phát triển quỹ đất đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chính sách đối với người có công với cách mạng, chính sách an sinh xã hội, chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả tích cực; công tác văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền, công tác giáo dục và đào tạo luôn là điểm sáng trong phong trào thi đua của toàn tỉnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng

cao. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động của hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ; năng lực lãnh đạo, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên. Hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước từng bước được cải thiện, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Từ những thành tích nổi bật mà Đảng bộ và chính quyền thành phố Thái Bình đạt được hôm nay, nhìn về quá khứ, hướng tới tương lai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố càng thêm phấn khởi, tự hào, trân trọng những gì đã làm được để tiếp tục ra sức phát huy. Trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta trước quá khứ lịch sử hào hùng của cha ông ta để lại, trước tương lai tươi sáng của dân tộc Việt Nam là phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh. Do đó, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong năm 2019 là thực hiện tốt

chủ đề "Chỉnh trang và phát triển đô thị" và các năm tiếp theo là "Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu các ngành kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ, phát triển các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao, giảm ngành nông nghiệp, thủy sản. Tăng cường công tác quy hoạch và xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Thái Bình".

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

MINH NGUYỆT
(thực hiện)

"Gia đình tốt thì xã hội mới tốt"

Đó là lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội thảo hôn nhân - gia đình ngày 10/10/1959. Thực hiện lời dạy của Bác, nhiều gia đình đã phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, sống đoàn kết, nuôi dạy con ngoan, làm kinh tế giỏi trong đó có gia đình anh Trần Văn Đức ở thôn Đông Khê, xã Nguyễn Xá (Đông Hưng).



Anh Đức hướng dẫn người lao động kỹ thuật đóng gói sản phẩm.

Nhiều năm qua, gia đình anh Trần Văn Đức và chị Nguyễn Thị Hoài Thu đều được vinh danh là gia đình văn hóa. Không chỉ nuôi con khỏe, dạy con ngoan, sống đoàn kết, nghĩa tình với làng xóm, gia đình anh còn là tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Hiện gia đình anh đang sở hữu xưởng chế biến bánh kẹo Thiên Đức quy mô 4.000m², trị giá hàng chục tỷ đồng. Sản lượng các loại bánh kẹo mỗi năm khoảng 100 tấn, doanh thu đạt gần 20 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 50 lao động với thu nhập từ 5 - 10 triệu đồng/người/tháng.

Anh Đức chia sẻ: Ban đầu khi xây dựng gia đình hai vợ chồng phải trải qua nhiều nghề để kiếm sống như thu mua phế liệu, bán nước giải khát. Dù làm nhiều nghề nhưng trong tâm niệm chúng tôi luôn muốn gắn bó với nghề truyền thống quê hương. Vì thế, đến năm 1999, gia đình tôi quyết định mở xưởng chế biến bánh kẹo Thiên Đức với sản phẩm chủ lực là kẹo lạc, bánh cây. Tuy nhiên, thời gian đầu, việc gặp nhiều khó khăn do ít vốn. Kẹo lạc, bánh cây là sản phẩm phổ

biến, nhiều người làm nên sức tiêu thụ chậm. Xác định để có thể đứng vững trên thị trường thì phải học hỏi, sáng tạo, cho ra đời các sản phẩm mới, đa dạng mặt hàng, tăng sức cạnh tranh và đáp ứng được nhu cầu thị trường. Sau nhiều năm lặn lội đến các tỉnh, thành phố tìm nguồn nguyên liệu đặc trưng, gia đình tôi đã sản xuất được khoảng 30 loại bánh bán ra thị trường.

Trong nuôi dạy con cái, anh Đức, chị Thu luôn suy nghĩ: Bố mẹ giống như người bạn của con, phải biết lắng nghe và chia sẻ với con. Bởi có gần gũi, chia sẻ mới hiểu được tâm tư, suy nghĩ của con để khuyên bảo, dạy dỗ, tránh sa ngã vào các tệ nạn xã hội. Được sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ, hai con của anh Đức, chị Thu đều chăm ngoan, học giỏi. Hiện con trai lớn Trần Văn Đông đang học Đại học Kinh tế quốc dân; con gái Trần Nguyễn Khánh Ly đang học THCS. Anh Đức cho biết thêm: Ban đầu sản xuất, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng vợ chồng tôi luôn động viên nhau cố gắng. Chúng tôi tâm niệm phải sống đoàn kết, nhẫn nại, hạn chế mâu thuẫn để làm gương cho các con. Gia đình có đoàn kết mới vượt khó, phát triển kinh tế được.

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, nuôi con giỏi, dạy con ngoan, gia đình anh Đức còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giữ mối quan hệ gần gũi với người lao động, hòa đồng với cộng đồng làng xóm. Hàng năm, địa phương tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà người nghèo, nạn nhân chất độc da cam/Đioxin, tết Trung thu, gia đình anh đều tích cực tham gia và ủng hộ từ 3 - 5 triệu đồng. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương cũng được anh Đức nhận vào làm và đã thoát nghèo.

Từ sự nỗ lực của các thành viên, gia đình anh Đức là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng trong ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm 2019.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay, toàn tỉnh có hơn 519.400 gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ trên 89%. Đây là niềm vui song cũng đặt ra trách nhiệm đối với mỗi gia đình được trao tặng danh hiệu. Mỗi gia đình tốt sẽ góp phần xây dựng xã hội tốt. Chính vì thế, việc xây dựng gia đình văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

NHƯ HOÀNG



Hiểu rõ về BHYT để tích cực tham gia

Có những người không hiểu nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế nên còn chần chừ chưa mua; có người tuy đã hiểu nhưng còn lúng túng chưa biết mua ở đâu và mua như thế nào để thuận lợi nhất?

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc do nhà nước tổ chức thực hiện, dành cho các đối tượng theo luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận. Tham gia BHYT không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ của mỗi người dân. Đồng thời, tham gia BHYT cũng thể hiện tinh thần văn, là cách tốt nhất để cộng đồng chia sẻ cho người rủi ro khi không may bị tai nạn, ốm đau, bệnh tật.

Những năm gần đây, với việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT và hướng tới BHYT toàn dân, hầu hết mọi thành phần trong xã hội đều được tiếp cận chính sách BHYT. Theo quy định, có 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT gồm nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do cơ quan BHXH đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm do người sử dụng lao động đóng. Mỗi đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; nhóm do người sử dụng lao động đóng. Đối với việc mua BHYT theo hộ gia đình, có thể mua tại UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc đại lý thu trên địa bàn. Đại diện hộ gia đình cần chuẩn bị các giấy tờ gồm tờ khai tham gia BHYT, danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, bản photo tờ và bản chính số hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để đối chiếu; bản chính hoặc bản photo tờ thể

BHYT của những người đã có thẻ để xác định việc giảm trừ mức đóng. Đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức và người được nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng được mua BHYT tại chính nơi đang làm việc hoặc tại cơ quan BHXH trên địa bàn. Người tham gia chỉ cần chuẩn bị tờ khai tham gia BHYT sau đó thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Theo quy định hiện nay, hầu hết các dịch vụ kỹ thuật khi khám chữa bệnh (KCB) đã được quỹ BHYT chi trả, trong đó có nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn như trong điều trị các bệnh tim mạch, ung thư... Danh mục thuốc được quỹ BHYT thanh toán cũng được mở rộng hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, các cơ sở y tế trong tỉnh cùng với đội ngũ nhân viên y tế phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh đã tăng cường đầu tư, nâng cấp cơ

sở vật chất, trang thiết bị. Đồng thời, triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới chuyên sâu, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người bệnh khi KCB. Vì vậy, người tham gia BHYT hiện nay được hưởng nhiều quyền lợi. Nếu không có BHYT, người dân khi đi KCB phải chi trả chi phí KCB các bệnh thông thường cũng đã khá tốn kém, nếu mắc các bệnh nan y thì chi phí KCB rất cao, là mối lo lớn đối với nhiều gia đình. Nhưng nếu tham gia BHYT, tùy thuộc vào tuyến cơ sở KCB, người tham gia sẽ được quỹ KCB BHYT hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần. Nếu chẳng may bị ốm đau, tai nạn thì chi phí KCB không còn là nỗi lo lớn nữa.

Theo quy định, trường hợp được quỹ BHYT chi trả 100% chi phí KCB nếu là đối tượng thuộc lực lượng công an, quân đội; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu

số sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; tại xã đảo, huyện đảo; thân nhân của người có bệnh khi KCB. Vì vậy, người tham gia BHYT hiện nay được hưởng nhiều quyền lợi. Nếu không có BHYT, người dân khi đi KCB phải chi trả chi phí KCB các bệnh thông thường cũng đã khá tốn kém, nếu mắc các bệnh nan y thì chi phí KCB rất cao, là mối lo lớn đối với nhiều gia đình. Nhưng nếu tham gia BHYT, tùy thuộc vào tuyến cơ sở KCB, người tham gia sẽ được quỹ KCB BHYT hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần. Nếu chẳng may bị ốm đau, tai nạn thì chi phí KCB không còn là nỗi lo lớn nữa.

Không những là nghĩa vụ, tham gia BHYT còn có nhiều quyền và lợi ích thiết thực. Vì vậy, mỗi người dân hãy tích cực tham gia BHYT để chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và chia sẻ với cộng đồng, sớm hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều có thể BHYT để yên tâm khi không may mắc bệnh.



Khám bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

HÀ DUNG